

โชว์ไอเดียนวัตกรรม แฟชั่นเต็มอิม ซ้อปปีงใจ ในงานยิ่งใหญ่แห่งปี “สหกรูป แฟร์ ครั้งที่ 18”



เครื่องสัพพันธ์ จัดงาน สหกรูป แฟร์ ยิ่งใหญ่เป็นครั้งที่ 18 ภายใต้แนวคิด An Honest World ชื่อสัตย์ ชื่อตรง อย่างจริงใจ โดยได้นำสินค้าคุณภาพดีมาจำหน่ายในราคาพิเศษ รวมทั้งมอบบริการพิเศษฟรี โดยเฉพาะบริการส่งสินค้าและบริการรับฝากเลี้ยงเด็กโดยผู้เชี่ยวชาญ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมน่าสนใจที่เปิดให้เข้าฟังฟรี ไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นโชว์ การสัมมนา การประกวดต่างๆ



ปีนี้ยังเป็นปีที่มีการนำโครงการ ไทยแลนด์ เบสท์ กลั้มมารณรงค์อีกครั้งเพื่อกระตุ้นให้คนไทยสนับสนุนสินค้าไทยที่ผลิตโดยคนไทย ทักษะสินค้าของกินของใช้ราคาพิเศษที่นำมาให้ซ้อปปีงในปีนี้ก็มียากมายเช่นเคย รวมกว่า 1,000 คูหา ทั้ง เสื้อผ้า อาหาร รองเท้า เครื่องสำอาง เครื่องหนัง ของใช้ภายในบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องกีฬา พร้อมบริการจัดส่งสินค้าถึงบ้านฟรี โดยไม่กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมขั้นต่ำและระยะทาง ซึ่งนับว่าเป็นงานแฟร์เพียงหนึ่งเดียวที่กล้ามอบบริการแบบนี้ให้กับผู้ร่วมงานทุกคน

ไฮไลท์ของงานที่ยังคงมีเป็นประจำทุกปี คือ การนำเสนอสินค้านวัตกรรมและสินค้าใหม่เพื่อโชว์ศักยภาพของเครื่องสัพพันธ์ในฐานะผู้ผลิตสินค้าที่มีการพัฒนาอยู่เสมอ ซึ่งในปีนี้มีทั้ง **มารูซัน** นำนมถั่วเหลืองคุณภาพดี มาตราฐานและสูตรจากญี่ปุ่น, **STARR Infiniti Cosme' Drink** นวัตกรรมเครื่องสำอางดื่มได้ที่ผสมผสานคุณประโยชน์ของคอลลาเจน คิวเท็น และมาგიเบอร์รี่, **BSC PANADDA ไบไม้สีทอง** เครื่องสำอางที่สกัดจากไบไม้สีทองที่มี ANTI-OXIDANT สูงกว่าซาเซียวกว่า 60 เท่า, **ผ้าเบา** พัฒนาขึ้นเพื่อมอบความอิสระเบาสบาย, **ผ้าเย็น** สร้างสรรค์เทคโนโลยีใหม่เพื่อมอบความเย็นสบายในขณะที่สวมใส่, **ผ้าสบาย** ใช้เทคนิคจากญี่ปุ่นที่ทำให้เนื้อผ้าเกิดช่องว่างเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้ดี, **ดีค-ซิส (DXS)** รองเท้าผ้าใบดีไซน์อิตาลีมาพร้อมกับคอลเลคชั่น The Crystalized Shoes ประดับคริสตัล Swarovski ทั้งคู่ และ **Easy Cut** ร้านตัดผมยุคใหม่แบบ Quick-Cut ให้บริการตัด-ซอยแบบไม่ต้องสระ ทำความสะอาดเศษผมด้วย Air-Washer

สำหรับกิจกรรมที่น่าสนใจในปีนี้มีทั้ง **แฟชั่นโชว์** การประกวด **Saha Group Bangkok Young Designer Awards** การประกวดสูตร **แซนด์วิช จานเด็ด คนเก่ง จากฟาร์มเฮ้าส์** รวมทั้งมีการรับสมัครงานในเครื่องสัพพันธ์ กว่า 2,500 อัตรา ที่ได้รับความสนใจมากเป็นพิเศษ คือ การเสวนาในหัวข้อ **บริษัทใหม่เศรษฐกิจ**

ไทยก้าวสู่นาตตที่ยั่งยืน ที่ได้รับเกียรติจาก ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ มาเป็นองค์ปาฐกพิเศษ ตลอดจนมีพิธีมอบใบอนุญาตจัดตั้งหลักสูตรโรงเรียนการบิน และพิธีลงนามในสัญญาร่วมทุนก่อตั้งบริษัท ไทยเกอร์ ดิสทริบิวชั่น แอนด์ โลจิสติกส์ (เมียร์มาร์) จำกัด ระหว่างเอ็มเค กรุ๊ป และเครือสหพัฒน์

ด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นมากมาย ทำให้มีผู้คนหลังไหลมาร่วมงานในปีนึ่งกว่า 1 ล้านคน และยังมีผู้แทนการค้าจากประเทศต่างๆ รวมทั้งผู้ค้าขายแดน ผู้ค้าปลีกค้าส่ง จากทั่วประเทศ มาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง